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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี คร้ังที ่1/2561 
ของ 

                                บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
           

ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25                               
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัฯ  
2.     คุณพิสมยั บุณยเกียรติ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3.     คุณวทิวสั พรกุล    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4.     คุณธนิต   ชรินทร์สาร   กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
5.     คุณวนัชยั ตนัติกุล    กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและก าหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
6.     คุณชนะ โตวนั    กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.     ดร.ธนยั ชรินทร์สาร   กรรมการ 
8.     คุณนิรุธ อินทรท่าฉาง   กรรมการ 
9.     คุณจีรเดช วรัิชชยั    กรรมการ 
10.    ดร.กวนิ     วรกาญจนา   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวศิวกรรม 
เร่ิมการประชุม   เวลา 13.00 น.  

                       การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 77 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,167,121,321 หุน้ และมีการมอบฉนัทะ จ านวน 
25 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 445,280,297 หุ้น รวมทั้งส้ิน 102 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,612,401,618 หุ้น คิดเป็น
อตัราร้อยละ 69.42 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 
520,386,231.90 บาท อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 
 
 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ำกัด  (มหำชน) 

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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ทางบริษทัฯ ได้เชิญนางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี              
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาเพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ได้เชิญผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็น
กรรมการในการตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผู ้
ถือหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน 
ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บ
มอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ
วาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ี               
ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้ 
และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้            
ช่ือ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็น
ดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน 
วาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็น
ดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ น ามา
ลงคะแนนเสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการ
ผูถู้กเสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย 
อ านวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการ
ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุม  
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วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 ทั้งน้ีวาระการ
ประชุมมีทั้งส้ิน 9 วาระ ในตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้
ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏวา่ไม่
มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคดัเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระ  

 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2560  
 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าบริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้ง

ไดน้ าส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ด

คดัค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 จึงเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ดว้ยคะแนนเสียงเห็น

ดว้ย 3,612,401,618 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2560 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวสวสัดีผูถื้อหุน้และขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสนใจหุ้น
ของบริษัท  โดยกล่าวว่าช่วงเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาในปี 2557 ถึงปี  2558 เร่ิมมีการ Over supply ด้าน
อสังหาริมทรัพย ์ท าใหบ้า้นจดัสรรมีการก่อสร้างลดลง และทยอยขายบา้นของเดิมให้หมดก่อน ท าให้การขายวสัดุ
ก่อสร้างของเราลดลงตามไปดว้ย ผลิตไดไ้ม่เต็มก าลงัการผลิต อยู่ท่ี 40 ถึง 60 % ถือวา่เป็นการประคองตวัท่ีดีใน
รอบเศรษฐกิจขาลง และหวงัวา่จะเร่ิมฟ้ืนตวัในปี 2562 เป็นตน้ไป และในช่วงท่ีเป็นขาลงนั้นเราไดว้างแผนงานไว ้
ให้มีก าไรอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมาบริษทัของเราจะปันผลสูงติดอนัดบัตน้ๆ ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยในดา้นวสัดุ
ก่อสร้างจะปันผลอยูใ่นอนัดบัท่ี 1- 3 ตลอด แต่ในปีท่ีแลว้บริษทัเรามีการเพิ่มทุนในปี 2558 ท าใหจ่้ายเงินปันผลใน
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ปี 2559 นอ้ยกวา่ปกติ เน่ืองจากมียอดขายและก าไรลดลงส่วนหน่ึง และมีการเพิ่มทุนอีกเท่าตวั บริษทัไดเ้งินมาจาก
การเพิ่มทุน และ Warrant เป็นเงินประมาณ 1,300 ลา้นบาท ท าให้ส่วนผูถื้อหุ้นของเราจากเดิม 800 ลา้นหุ้น เพิ่ม
เป็น 2,200 ลา้นหุน้ โดยประมาณ ท าใหเ้รามีศกัยภาพในการขยายงานหรือออกหุน้กู ้ซ่ึงเราไดข้ออนุมติัหุ้นกูไ้ปเม่ือ
ปีท่ีแลว้ในวงเงิน 2,200 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราส่วนการกูเ้งินบริษทัมีนโยบายจะควบคุมให้ไม่เกิน 1:1 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีมี
ความเส่ียงต ่า ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการออกหุน้กู ้

ยอดขาย 10 ปี ยอ้นหลงัจะเห็นไดจ้ากกราฟท่ีข้ึนลงทุก 5 ปี ในปี 2552 บริษทัไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน
ไปจนถึงปี 2557 ในปี 2557 เราไดท้  าคอนโดมิเนียมดีซิโอ-งามวงศว์าน ซ่ึงท าการขายยกโครงการใหมี้ก าไรเพิ่มข้ึน 
ปกติในแต่ละปีบริษทัจะมีก าไรจากดา้นอสังหาริมทรัพย ์7-8  % จากบริษทั อรดา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ จาก
กราฟในปี 2561 น้ีควรจะลดลงกว่าปีท่ีแลว้ เน่ืองจากยงัมีการ Over supply อยู ่การก่อสร้างยงัไม่ค่อยมี ปีท่ีแลว้มี
ยอดขายอยู ่1,074ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดขาย 932 ลา้นบาท และขายท่ีดินบางส่วนท่ีโรงงานลพบุรี 141 ลา้นบาท โดย
มีก าไรจากท่ีดินหลงัหกัภาษีแลว้ 102 ลา้นบาท ท าให้มียอดขายมากกวา่ปี 2559 โดยในอนาคตเราจะยา้ยโรงงานให้
ใกลก้รุงเทพฯ มากข้ึนซ่ึงเป็นแหล่งตลาดของเรา 

เงินท่ีไดก้ารจากเพิ่มทุนนั้นเราไดน้ ามาสร้างคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ วิวแม่น ้ า
เจา้พระยา ตั้งอยูก่ลางสถานีรถไฟไทรมา้ สายสีม่วง ปัจจุบนัตึกสร้างเสร็จแลว้โดยท่ีไม่ไดกู้เ้งิน ซ่ึงบริษทัใชเ้งินท่ี
เพิ่มทุนไป คาดว่าจะรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 2 เป็นตน้ไป ซ่ึงมียอดขาย 18% จากเดิมในไตรมาส 1 มีรายได ้250 
ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 คาดวา่จะมียอดขาย 400 ลา้นบาทข้ึนไป หากทุกหอ้งมีการโอนไดท้ั้งหมด และหากเราไม่
มีแผนงานท่ีวางไวม้าก่อน ในปี 2561 คาดวา่จะมีก าไรเพียง 110 ลา้นบาท แต่ในขณะน้ีเราไดว้างแผนไวล่้วงหน้า
แลว้ท าให้มีก าไรเพิ่มมากข้ึน และเรายงัไดส้ร้างโรงงานท่ีล าลูกกาคลอง 12 เพื่อเตรียมรองรับช่วงเศรษฐกิจขาข้ึน
ในปี 2562 ซ่ึงโรงงานจะเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2562 เป็นโรงงานพรีคาสท์ เป็นการหล่อช้ินส่วนจากโรงงานท า
ใหก้ารก่อสร้างเร็วข้ึน ท าใหป้ระหยดั Overhead  

บริษัทจะเปล่ียนการรับรู้รายได้เดิมจากใน 100 ส่วนนั้น มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 7-8% 
ยกเวน้ในช่วงปี 2557 ซ่ึงเราขายยกโครงการ ในปีหน้าเราจะมีโครงการ Low Rise เพิ่มข้ึนมาประมาณ 5 โครงการ 
และมีตึกสูง 3 โครงการ ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดใ้นช่วง 3 ปี คอนโดมิเนียมท่ีแพรกษาจะเร่ิมตอกเสาเข็มในเดือน
พฤษภาคมน้ี ซ่ึงอยูติ่ดสถานีรถไฟฟ้าแพรกษา จากน้ีไปมีแผนท่ีจะปรับราคาต่อตารางเมตรสูงข้ึนปีละ 4% ในช่วง 
3 ปี ปีน้ีหลงัจากท่ีเราไดเ้ตรียมแผนส ารองไวแ้ลว้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอในการปันผล ซ่ึงจะขออนุมติัผูถื้อหุน้ท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลในวาระถดัไป ซ่ึงในวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเร่ืองการจ่ายปันผล ท าให้บริษทัติดอนัดบัท่ี 4 ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ประมาณการยอดขายปี 2561 เท่ากบั 1,538 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะมียอดขายคอนโดมิเนียมดีคอน
ไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ได้ 30% และในปี 2562 ประมาณการยอดขายเท่ากับ 2,763 ล้านบาท ซ่ึงมาจากยอดขาย
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คอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ได ้30% และโครงการ Low Rise และปิดการขายโครงการบา้นราชพฤกษ ์
และโครงการบา้นล าลูกกา และมีแผนท่ีจะข้ึนโครงการแนวราบอีก 5 โครงการ โครงการท่ี 1 เราไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณ
บางกรวย ใกลก้บัศาลายา คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2562 ส่วนในปี 2563 ประมาณการยอดขายเท่ากบั 2,912 
ล้านบาท ซ่ึงมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ได้ 40% ท่ีเหลือ และมาจากโครงการ                    
Low Rise 4 โครงการ คาดวา่ในปี 2564 จะเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด คาดวา่จะมียอดขาย เท่ากบั 3,170 ลา้นบาท ซ่ึง
คอนโดมิเนียมแพรกษาจะเร่ิมรับรู้รายได้ รวมกบัโครงการ Low Rise 4 โครงการ สรุปประมาณการก าไรในปี 
2561 จะมีก าไร 234 ลา้นบาท ในปี 2562 จะมีก าไร 424 ลา้นบาท ในปี 2563 จะมีก าไร 453 ลา้นบาท และในปี 
2564 จะมีก าไร 531 ลา้นบาท ทั้งน้ี เป็นแผนการในอนาคตท่ีบริษทัไดเ้ตรียมการไวใ้น 4 ปีขา้งหนา้ 

 
นายสุพจน์   ประสพธรรม ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ราคาคอนโดมิเนียมท่ีรัตนาธิเบศร์ และแพรกษา 

และหากโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีแผนรองรับอย่างไร และอยากให้ศึกษาคอนโดมิเนียมของ
ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ดว้ย 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าจะขอตอบราคาเป็นราคาตารางเมตร แต่

ราคาของคอนโดมิเนียมอ่ืนๆ นั้นราคาจะไม่เหมือนกนั เพราะสเปคไม่เหมือนกนั เช่น วสัดุท่ีใช ้ต าแหน่งท่ีตั้ง บาง

ท่ีอยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าแต่ไม่เห็นววิแม่น ้ าเจา้พระยา บางท่ีอยูใ่กลส้ถานีแต่ไม่ไดแ้ถมเฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่ง

ภายในไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นราคาแต่ละท่ีข้ึนอยูก่บัสเปค เสมือนเราซ้ือเพชรท่ีน ้ าไม่เหมือนกนั ท่ีคอนโดของ

เรามี 2 วิว คือ City View เร่ิมต้นท่ี 70,000 บาทต่อตารางเมตร และ River View (วิวแม่น ้ าเจ้าพระยา) เร่ิมต้นท่ี 

75,000 บาทต่อตารางเมตร โดยในแต่ละชั้นราคาจะสูงข้ึนไป ราคาจะเพิ่มตั้งแต่ 250 – 550 บาทต่อตารางเมตร โดย

ขนาดห้องมี 3 ขนาด ได้แก่ 30, 45 และ 60 ตารางเมตร ซ่ึงจะมีเศษตารางเมตรบวกลบบ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

ขนาด 30 ตารางเมตร และโครงการคอนโดของเรามีบริการ Wifi ส่วนท่ีเป็นล็อบบ้ี ห้องสมุด และแต่ละห้องสมา

รถติดต่อขอใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตได ้แต่หากขายไดช้า้ เราก็จะปรับราคาตารางเมตรใหส้อดคลอ้งกบัราคาท่ีดิน ซ่ึง

ราคาท่ีดินจะเพิ่มข้ึนทุกปี ทั้งน้ีไม่ตอ้งห่วงวา่จะมีเจา้น้ีมาเร่งรัด เพราะของเราใชเ้งินกูไ้ม่มาก เราจะใชเ้งินดว้ยความ

ระมดัระวงัขอใหผู้ถื้อหุน้วางใจ 

นายสิรภพ   อภิเลิศวรกร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าอนาคตธุรกิจวสัดุก่อสร้างของบริษทัท่ีประมาณ

การยอดขายและก าไรมาจากอะไรบา้ง และในประเทศกมัพูชามีโครงการของทางรัฐบาล ไม่ทราบวา่ทางบริษทัจะ

เขา้ไปมีบทบาทบา้งหรือไม ่
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นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าววา่ยอดขายของวสัดุก่อสร้าง นั้นเวลาท่ีเราขยาย

งานจะมีปัญหาอยู ่2 เร่ือง คือเร่ืองแรงงาน และเร่ืองการขนส่ง ปัจจุบนัคนขบัรถหายากและแรงงานต่างดา้วเขา้มา

มากและมีปัญหา เราพยายามไปศึกษาดา้นพลงังานแต่อาจจะตอ้งมีการวางเงินใตโ้ต๊ะบา้ง ซ่ึงบริษทัของเรา Good 

Governance เราจึงถอยไป เพราะฉะนั้นเราจึงตดัสินใจขยายงานทางดา้นอสังหาริมทรัพย ์ส่วนทางดา้นกมัพูชา ทาง

บริษทัไดศึ้กษาดูงานหลายคร้ังแล้ว เคยลงทุนและยุติการลงทุนไปแลว้ ท่ีกมัพูชามีการเจริญเติบโตทางดา้นการ

ก่อสร้าง แต่พบว่ามีประชากรน้อยมาก คงไม่เหมาะกบัการลงทุนระยะยาว ปัจจุบนัเราเน้นคา้ขายภายในประเทศ 

ซ่ึงมีสาขาอยูทุ่กภาค และพยายามประคองส่ิงท่ีท าอยูใ่หดี้และท าผลิตภณัฑท์ดแทนข้ึนมา รวมไปถึงปรับปรุงระบบ 

Online Marketing การเขา้ถึงผูใ้ชสิ้นคา้ รวมทั้งในดา้นอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 

น.ส.พรทิพย ์  หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ตนเองเป็นสมาชิกเพจข่าวคนนนท์ในเฟสบุ๊ค ได้

พบป้ายโฆษณาติดกีดขวางอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้ซ่ึงทราบมาว่าบริษทัไดจ้า้งติดตั้งป้ายโฆษณา แต่ขอให้ช่วย

ก าชบัการติดป้ายไม่ใหกี้ดขวางทางเดิน เน่ืองจากอาจท าใหภ้าพลกัษณ์บริษทัเสียหายได ้

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าววา่ ทางบริษทัไดรั้บทราบเร่ืองน้ีแลว้ เน่ืองจาก

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีมาผา่นเราเร่งการโฆษณาเปิดจองคอนโด ซ่ึงช่วงนั้นไดมี้การติดป้ายจ านวนมาก เน่ืองจาก

การวา่จา้งกบัทีมติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ไดต้ามสเปค ทางบริษทัจึงจ่ายค่าจา้งเพียง 70% และเม่ือเราทราบเร่ืองไดท้  า

การแกไ้ขทนัทีภายในวนันั้น ทั้งน้ี บริษทัไดแ้กไ้ขลดจ านวนป้าย และปรับขนาดป้ายให้เล็กลง รวมทั้งโฆษณาท า

การตลาดออนไลน์อีกดว้ย 

น.ส.พรทิพย ์  หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าวว่าทางเพจได้ช่ืนชมบริษัทท่ีมีการแก้ไขยา้ยป้าย

โฆษณาท่ีกีดขวางทนัที  

นายสุพจน์   พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ทางบริษทัไดท้  าอิฐมวลเบาหรือไม่ ทราบข่าวว่า

ตอนน้ี Super Block เปล่ียนเป็น Super Energy เพื่อไปท าดา้นพลงังานทดแทน แลว้ทางบริษทัจะมีแนวทางท าวสัดุ

ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ผมเป็นคนแรกท่ีน าอิฐมวลเบาเขา้มาใน

ประเทศไทย คือของ Q-CON ขณะนั้นถือหุ้นอยู ่40% ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยไดซ้ื้อไปแลว้ ปัจจุบนัมี

คนท าเยอะมากท าใหก้ารแข่งขนัสูงท าใหไ้ม่มีก าไร บริษทัเราท ามวลเบาแต่เป็นอีกประเภทคือ CLC ซ่ึงเป็นการเติม

ฟองลงไปในเน้ือคอนกรีต แต่อิฐมวลเบาสีขาว AAC เป็นการน าอะลูมิเนียมไปท าปฏิกิริยากบัเน้ือคอนกรีตท าให้

เกิดฟอง อิฐมวลเบา CLC มีขอ้ดีคือป้องกนัความช้ืน น ้ าซึมผา่นไดย้ากกวา่เน่ืองจากฟองไม่ต่อเน่ืองกนั แต่การน า
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อะลูมิเนียมใส่เขา้ไปท าให้ฟองชนกบัฟอง ท าให้น ้ าผ่านตามเซลล์ของฟองได้ AAC มีอตัราการซึมน ้ า 35% แต่ 

CLC มีอตัราการซึมน ้ าเพียง 22% ท าให้ลดอตัราการเกิดเช้ือรา จะเหมาะส าหรับคนท่ีเป็นโรคท่ีมีภูมิตา้นทานต ่า 

ขณะน้ีโรงงานมวลเบามีการขาดทุนประมาณเดือนละ 400,000 บาท หากขาดทุนมากกว่าน้ีจะท าให้เงินสดไหล

ออกคงตอ้งหยดุโรงงาน แต่ตอนน้ีทางบริษทัยงัรักษาสถานการณ์ไดดี้อยู ่ 

น.ส.จนัทร์ฉาย  พลยะเรศ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ทางบริษทัมีนโยบายอะไรท่ีจะสร้างแบรนด์ของ

ตนเองให้แตกต่างจากคู่แข่ง และอยากให้เพิ่มรายไดใ้ห้บริษทัโดยการหาแนวทางในการลดตน้ทุน ลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได ้อาจจะใชพ้ลงังานทางเลือกโวล่าเซลลใ์นส านกังาน  

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าววา่ ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ ทางบริษทัได้

ท าแผ่นพื้นมาตั้งแต่ปี 2527 แผ่นพื้นตารางเมตรละ 185 บาท โคก้ราคากระป๋องละ 4 บาท แรงงาน 60 บาทต่อวนั 

ปูนราคา 1,000 กวา่บาท ปัจจุบนัโคก้ราคากระป๋องละ 12 บาท แรงงาน 400 บาทต่อวนั ปูนราคาเกือบ 2,000 บาท 

แต่ราคาขายแผน่พื้นของเรายงั 185 บาทต่อตารางเมตร เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราตอ้งรู้วธีิการลดตน้ทุนการผลิต เช่น

ใช้ Fly Ash เขา้มาเสริมท าให้ Final Strength สูงข้ึน และลดตน้ทุนลง มีการท าการขนส่งเอง และให้ไฟ LED ใน

ส านกังาน แต่การติดโซล่าเซลลอ์าจจะไม่คุม้การลงทุน และมีระยะเวลาใชง้านท่ีจ ากดั แต่ตอนน้ีเห็นบางส านกังาน

เร่ิมมีการใชแ้บตเตอร่ีไฮบริด ซ่ึงจะเก็บสะสมพลงังานไวใ้ชไ้ด ้

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่งบการเงินประจ าปี 2560 ของ

บริษทัฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 อยูใ่นรูปของแผ่นซีดี ผูส้อบบญัชี ไดท้  าการตรวจสอบ

บญัชีและออกรายงานของผูส้อบบญัชี แบบไม่มีเง่ือนไข และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทัฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมติังบการเงินดงักล่าว ดงัน้ี 

  ในปี 2560 รายไดจ้ากธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 860.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 72.39 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 8 รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์71.12 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 8.48 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 11 รายไดร้วมลดลง 80.87 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ในส่วนงานธุรกิจก่อสร้าง เท่ากบั 291.74 ลา้นบาท 
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หรือเท่ากบัร้อยละ 33.9 ของยอดขาย เม่ือเทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 350.87 ลา้นบาท ลดลง 59.13 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 17 สาเหตุเน่ืองจากราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึน ท าให้ก าไรขั้นตน้เม่ือเทียบจากยอดขายลดลงร้อยละ 

37.6 ในปี 2559 ลงมาเหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2560 งานธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ก าไร 36.05 ลา้นบาท เพิ่มสูงข้ึนจาก

ปี 2559 เป็นเงิน 3.06 ลา้นบาท นอกจากน้ีรายได้อ่ืนๆ ในปี 2560 มีรายได้อ่ืนจากการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้ในการ

ด าเนินงานจ านวน 132 ล้านบาท สรุปในปี 2560 ปีบริษทัมีกไรทั้งส้ิน 223.31 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 เป็นเงิน

85.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป้นร้อยละ 62 

 ในส่วนของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพยร์วมเท่ากบั 2,469.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก

วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 328.90 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 และมีหน้ีสินรวมลดลงจากเดิมปี 2559 เท่ากบั 

272.28 ลา้นบาท ปี 2560 เท่ากบั 252.11 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มสูงข้ึน

จาก 1,868.62 ลา้นบาทเป็น 2,217.69 ล้านบาท อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ซ่ึงทางบริษทัมีความเขม้แข็งทาง

การเงิน อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 9.42 เท่า ในปี 2559 เท่ากบั 5.86 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 

3.16 เท่า ในปี 2559 เท่ากบั 2.70 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 46 วนั ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 96 

วนั และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.11 เท่า 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของ

ผูส้อบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,623,900,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 

104,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.003 และผูง้ดออกเสียง 45,199 หุน้ 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 28 ราย คิดเป็นจ านวน 11,647,868 หุน้ 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 
 

 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย จนกวา่เงินทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรขอ

อนุมติัเงินจ านวน 1,068,423.49 บาท 
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 และส าหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไร

สุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย ใน

ปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิรวม 223.31 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 4.30 สตางคต่์อหุ้น จึง

เรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 4.30 สตางค์ และจ่ายจาก

ก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.20 สตางค ์รวมเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 4.50 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

234,173,804 บาท คิดเป็นร้อยละ 104 ของก าไรสุทธิรวม 

 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2561 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 (Record Date)  

 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

3,624,004,287 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 45,199 หุน้ 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะพน้ 
ต าแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต ชรินทร์สาร 
2. นายวนัชยั ตนัติกุล 
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้
วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทั
อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย  

1. นายธนิต ชรินทร์สาร 
2. นายวนัชยั ตนัติกุล 
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
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  โดยรายละเอียดประวติักรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 

ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อรับการพิจารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561

โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่า

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ โดย

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ได้ก าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และ  

บริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

  ประธานฯ เรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นวาระทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุม เพื่อท าการเลือกตั้ง

กรรมการไดอ้ยา่งโปร่งใส  
 

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีก

วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 190,199 หุน้ 

2. นายวนัชยั  ตนัติกุล กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
190,199 หุน้ 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 190,199 หุน้ 

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชี 
               ประจ าปี 2561 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถใน
การให้บริการของผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา
แต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพิ่มข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 5  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดน้ าเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 1,580,000 บาท และมีอตัราเพิ่มข้ึนจาก             

ปี 2560 ร้อยละ 5 นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

อนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้รวจสอบบญัชีท าหน้าท่ีได ้             

อยา่งดี จึงน าเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวด

บญัชีประจ าปี 2561 

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติให้แต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
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เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 
3,623,797,187 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 252,299 หุน้  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และพจิารณาอนุมัติจ่าย  
               บ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  โดย

เปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น  

พิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2561 คงไวใ้นอตัราเดิม เท่ากบัปี 2560 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ    10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    7,500 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

บ าเหน็จกรรมการ    
  พิจารณาจ่ายตามผลก าไรสุทธิรวม ดงัน้ี 

ก าไรสุทธิ    บ าเหน็จกรรมการรวม  

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท     500,000 บาท 

101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท  1,000,000 บาท 

201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท  2,000,000 บาท 

301 ลา้นบาท ถึง 400 ลา้นบาท  3,000,000 บาท 

ทั้งน้ี ให้จดัสรรบ าเหน็จกรรมการกนัเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน 
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ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

-ไม่มี - 

  ส าหรับปี 2560 ซ่ึงบริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 223.31 ลา้นบาทนั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นควร

น าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณา

จดัสรรกนัเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บ

อนุมติัไวใ้นการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และพิจารณา

อนุมัติจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  เป็นจ านวนเงิน                          

2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,645,232,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

99.997 ไม่เห็นดว้ย 105,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.003 และงดออกเสียง 87,415 หุน้  

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจ านวน 21,375,254 หุน้ 

 

วาระที ่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระท่ี

จะตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพิ่มเติมไดห้ลงั

จบการประชุม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

ปิดประชุม เวลา 14.57 น. 
 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค) 
                             ประธานท่ีประชุม 
 


